



ประกาศ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ AD02/2559

เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยกำหนดซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบจัดการสำนักงาน Microsoft Office Standard 2016 จำนวน 50 License และ โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล TeamViewer 11 จำนวน 1 License มีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคา เลขที่ AD-S01/2559

สถานที่ดำเนินการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อ งบประมาณ 500,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(ห้าแสนบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของบริษัทฯ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ค้ารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของประเทศผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องยื่นบัญชีรายการรับจ่ายเงินตามสัญญาต่อสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่ว่าจะในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิควบคุมการจัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ยกเว้นในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ ให้ไปปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมในกิจการของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

7. คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามที่กำหนดของขอบเขตงานนี้ ตามประกาศที่ AD01/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

การรับเอกสารสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาฯ ได้ที่ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 16.30 น. ในวันทำการของบริษัทฯ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-9406881-3 ต่อ 152 หรือมือถือ 089-7834426

การยื่นซองเอกสารสอบราคา

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ หากพ้นเวลาดังกล่าวจะไม่รับซองเสนอราคา โดยยึดถือเอานาฬิกาของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559



(นายจารึก จันทรวงศ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการด้านบริหาร
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด